

พณฯ ท่าน อภิลิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประเทศไทย
19 ธันวาคม 2551

เรื่อง: เครื่องบินของสายการบิน วัน-ทู-โก เที่ยวบิน OG 269 ไกลออกนอกรันเวย์ที่ภูเก็ต

เรียน พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี

พวกเราเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อขอความกรุณาให้ท่านช่วยดูแลการสอบสวนกรณีเครื่องบินของสายการบิน วัน-ทู-โก เที่ยวบิน OG 269 ไกลออกนอกรันเวย์ที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2550

จากหลักฐานเอกสาร การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ และคำให้การบนอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ นักบิน โอเรียนท์ ไทย และ วัน-ทู-โก กล่าวหานายอดุม ดันติประสงค์ชัย ประธานกรรมการสายการบิน โอเรียนท์ ไทย และ วัน-ทู-โก ว่ากระทำการที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง นักบินอ้างว่ากิจกรรมอันมิชอบที่นายอดุม ดันติประสงค์ชัยปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เป็นสาเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าครั้งนี้นี้ขึ้น

ตามข้อกล่าวหาดังกล่าว:

- นายอดุม ดันติประสงค์ชัยสนับสนุนให้นักบินของสายการบินวัน-ทู-โก และโอเรียนท์ ไทย ขับเครื่องบินที่ไม่ปลอดภัย
- นายอดุม ดันติประสงค์ชัย จ่ายเงินโบนัสให้กับนักบินของสายการบินวัน-ทู-โก และโอเรียนท์ ไทย เพื่อให้ขับเครื่องบินเกินจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอื่นๆ
- นายอดุม ดันติประสงค์ชัย ดิตสินบนเจ้าพนักงานกรมการบินพลเรือน (DCA) ให้มองข้ามกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้

ถ้าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นจริง จะเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของนายอดุม ดันติประสงค์ชัยนั้นผิดกฎหมายอาญา ในกรณีนี้นายอดุม ดันติประสงค์ชัย ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย .

พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี หลังจากเที่ยวบิน OG 269 ไกลออกนอกรันเวย์เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 90 ศพ การสอบสวนที่เป็นอิสระและโปร่งใสของรัฐบาลเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความหวาดกลัวและความสงสัยที่มีต่อพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของนายอดุม ดันติประสงค์ชัย โปรดปลดปล่อยข้อสงสัยและความกังวลใจต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เราเกิดความวางใจ และรู้สึกปลอดภัยในประเทศที่สวยงามของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*ครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตในเที่ยวบิน OG 269 รวมถึง ผู้ที่มีความเป็นห่วง
และต้องการความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในอนาคต*

แนบท้ายคือลายมือชื่อและความคิดเห็น รวมทั้ง คำร้องของเราเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮีบรู ฟาร์ซี และไทย ที่ www.InvestigateUdom.com